



นิรมลสาร

อาสนวิหารพระนางมา리아ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี



110 ม.5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.0-3931-1578 โทรสาร.0-3946-0638 www.cathedralchan.or.th

ปีที่ 21 ฉบับที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 / 2017
อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา



พระวาจาประจำสัปดาห์

พระเยซูเจ้าตรัสตอบเปโตรว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่า ต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” (มธ. 18:22)

สนทนาภาษาพ่อ-ลูก



สวัสดีพี่น้องที่เคารพรัก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

จากบทอ่านที่หนึ่ง บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร. 27:30-28:7) ผู้เขียนหนังสือบุตรสิรากล่าวไว้ว่า "ความเคียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจ แต่คนบาปกลับยึดไว้แน่น ผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าแก้แค้น" (บสร. 27:30) จงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่าน และบาปของท่านจะได้รับการอภัย

จากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ. 18:21-35) เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า "พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขากี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่" การที่นักบุญเปโตรเสนอให้มีการยกโทษให้แก่พี่น้องเจ็ดครั้งนั้น ท่านถือว่ามากแล้ว เพราะพวกเขาบางคนเคยให้อภัยโทษเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า "เราไม่ได้บอกท่านว่า ต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง หมายความว่าต้องยกโทษเสมอไป เนื่องจากมนุษย์เราสามารถทำความผิดต่อเราได้เสมอไม่จำกัดจำนวนครั้ง และพระองค์ก็ยังเล่านิทานเปรียบเทียบที่น่าประทับใจว่า มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ มีผู้นำชายคนหนึ่งที่เป็นหนี้พันล้านบาท เขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้ กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขา บุตรภรรยา และทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่า "ขอทรงพระกรุณาผิดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมด" ซึ่งเขาไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน เนื่องจากหนี้มีมากมายจริงๆ กษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไป และทรงยกหนี้ให้ ให้เราสังเกตด้วยว่า เขาได้รับมากกว่าที่เขาขอร้อง เขาขอร้องให้เขาได้มีเวลาใช้หนี้ แต่กษัตริย์ทรงยกหนี้สินให้ทั้งหมด ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนรับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาท เขาเข้าไปคว่ำคอบีบไว้แน่น ทูลว่า "เจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด" เพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า "กรุณาผิดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้" เขาไม่ได้ขอร้องให้ยกหนี้ แต่ขอเวลาหาเงินมาชำระให้ ซึ่งสามารถจะทำได้ง่ายกว่า เพราะเป็นเงินไม่กี่พันบาท แต่เขาไม่ยอมฟัง นำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด เพื่อนผู้รับใช้อื่นๆ เห็นดังนั้นต่างสลดใจมาก จึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์ พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นเข้ามา ตรัสว่า "เจ้าคนสารเลว ข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง เจ้าต้องเมตตาผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ กษัตริย์กริ้วมาก ตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด พระเยซูเจ้าทรงสรุปนิทานเปรียบเทียบว่า "พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง"

ขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพระพรแก่พี่น้องที่เคารพรัก เอ็ม

คุณพ่อแอนโทนี่ อัครสังฆราช นามगर

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว แวดวงวัดจันท์ฯ

พี่น้องชุมชนอาสนวิหารฯ จันทบุรี ที่รักและเคารพอย่างสูง ช่วงนี้ทางวัดได้ทำการบูรณะสถานที่ที่จะใช้ในพิธีกรรมต่างๆ อันดับแรก ซ่อมบำรุง อาคารสันติสุข สถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมวาระสุดท้ายของพวกเราวัดจันท์ก่อนจะนำร่างไปไว้ยังบ้านหลังสุดท้ายของพวกเรา เห็นผู้ใหญ่อากาศ และทีมงาน ซ่อมแซมในส่วนของที่คุกเข่า และโต๊ะในการเข้าร่วมบูชามิสซา มนุษย์ไฟฟ้า คุณนิมิต เจริญนิตย์ และ คุณสุรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ดูแลในส่วนเครื่องเสียงและไฟฟ้า สุดท้าย สุขา... อยู่หนิด ได้รับการปรับปรุงทั้งในส่วนของสุขภัณฑ์ พื้นผนัง พื้นล่าง โดยได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณจาก คุณวิโชติ ลินสุวรรณ ขอบคุณทุกคนที่เอ่ยนามมา และเคลื่อนย้ายทุกอย่างเข้ามายังอาคารสันติสุข ในวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาละ

เมื่อวันศุกร์สัปดาห์แรก 8 กันยายน 2017 งานวันเกิดแม่พระ ด้อนรับสมาชิกใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุอาสนวิหารฯ จันทบุรี สำหรับผู้ที่เกิดปี ค.ศ. 1957 ทีมคุณสุภัททา นกุลภักดี พร้อมมาก วันนั้น สมักรแล้วรับเสื้อสมาชิกใหม่ 1 ตัวพร้อมตรวจสอบภาพเบื้องต้นกัน ทีมของสภากาภิบาลฯ โดย คุณหมอวรรณุช โกศาคาร หัวหน้าฝ่ายเวชบุคคล และทีมอภิบาลรักกางเขนจันท์ ของคณะรักกางเขน ณ จันทบุรี ได้รับความสนใจมากมายจากสมาชิก นอกจากนั้นยังมีทีมนวดผ่อนคลาย โดยการนวดนิ้ว ฝ่ามือ หลังไหล่ บ่า แต่ที่น่าสนใจ นื่องๆ ทีมสีแดง "ยุทธรมทูต" น่ารักมากละมีความมุ่งมั่น รักษาเวลา และที่น่าทึ่ง คือ ความก้าวหน้าทางด้านการขับร้อง ขออยู่สายเชิษฐ์ ถ้าได้รับการฝึกฝนอีกช่วงเวลาหนึ่ง คงได้เห็นพลังนื่องยุทธรมทูตแน่ๆ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต , ชิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา และทีมงาน ที่พยายามปั้นเพชรเม็ดงามชุดนี้ขึ้นมา คำคั้นนั้น ทุกคนมีความสุข ทักทายกัน ไม่อยากกลับกันเลย แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบูรณะ ถ้าแม่พระ ที่ปีนีครบ 50 ปีพอดี บริเวณถ้ำจะเป็นที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษของเรา ที่ได้ฝังยังสุสานข้างอาสนวิหารฯ ซึ่งเป็นสุสานเดิม อยากขอใช้พื้นที่นี้ประชาสัมพันธมายังพวกเราทุกคนที่อยากจะร่วมบูรณะ "ถ้าแม่พระ" ขณะนี้มี "ร่ม" ที่เป็นโลโก้ของอาสนวิหารฯ ที่สามารถพับเก็บได้ เวลาเป็ยกฝนจะได้ไม่โดนตัวเรา ด้านในจะเป็นสีต่างๆ แดง น้ำเงิน เทา สวขงาม คูดี ใช้ได้ทุกระดับ ถ้าไรที่ได้จากการจำหน่ายร่ม จะนำมาใช้ในกิจการของทางอาสนวิหารฯ จำหน่ายในราคาคันละ 499 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) สามารถเป็นเจ้าของได้ที่ บ้านนิรมล กาแฟสด (บ้านส้ม) นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมด ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการออกแบบ และเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่าง คุณอริชช สาทรกิจ ลูกหลานชาวจันท์ของเราละ ขอพระอวยพรละ

วิถีชุมชนวัดเขตจันทนิมิต 2 ที่ผ่านมา ประทับใจเจ้าภาพ คุณป้าสาวิรักษ์ สะอาด ในวัย 80 ปี ที่ยังเข้มแข็ง แม้จะผ่านอุปสรรคสำคัญมาช่วงระยะหนึ่ง ด้วยความประทับใจและความเชื่อมั่นในพระที่นำทาง "การแบ่งปันประสบการณ์" ที่นื่องๆ ฟังแล้วต้องนำไปเป็นแนวทาง ชื่นชมน้องแพรว ลูกสาวคุณชาติสยาม วงเวียน ที่สุดเลย ด้วยวัยน่าจะ 10 ปีขึ้นไป เธอช่างแบ่งปันได้ให้ตรงกับคำที่เธอชอบ "กริ้วมาก" โห้! รักตายเลย นี่แหละเสน่ห์ของวิถีชุมชนวัด อาทิตย์หน้าพบกันใหม่ละ

" SUGARCANE ☆☆☆".

พระคัมภีร์...สู่ชีวิต

โดย.. มังกรจันท์.

Lectio ขอเชิญอ่าน มธ.18:21-35 (อ่านพระวาจา 3 รอบ)

เวลานั้น เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า พระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่ พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้น มีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามา ชายผู้นั้นเป็นหนี้เป็นพันล้านบาท เขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้ กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขา บุตรภรรยา และทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่า ขอทรงพระกรุณาผิดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมด กษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไป และทรงยกหนี้ให้ ขณะที่ผู้รับใช้ออกไป ก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาท เขาเข้าไปคว่ำคอบีบไว้แน่นพูดว่า “เจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด” เพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า “กรุณาผิดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ แต่เขาไม่ยอมฟัง นำลูกหนี้อันนั้นไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด เพื่อนผู้รับใช้คนอื่นๆ เห็นดังนั้นต่างสลดใจมาก จึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์ พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมา ตรัสว่า เจ้าคนสารเลว ข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ กษัตริย์กริ้วมาก ตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

Maditatio รำพึง ไตร่ตรอง และฟังเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับฉัน

ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่เป็นหมู่คณะสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ เหมือนบรรดาอัครสาวกเช่นกัน เมื่อมีความขัดเคืองใจ โกรธ เขาก็ทรงถามพระองค์เรื่องของการให้อภัย และพระองค์ก็ทรงให้แนวทางแก่เขาว่า ต้องยกโทษให้พี่น้องมิใช่แค่จิตใจของเรา แต่ต้องยกโทษไว้จิตใจก็เหมือนที่พระเจ้ายกโทษให้เรา นักบุญออกัสตินกล่าวว่า “ที่ไหนมีความรัก ไม่ลำบาก ที่ไหนลำบาก ความรักช่วยให้เบาได้” ในหนังสือบุตรสิราสอนว่า ความเคียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เมื่อเราไม่ให้อภัย เป็นเราเองที่น่ารังเกียจกว่าคนที่เขาทำผิดต่อเราเสียอีก จดหมายถึงชาวโรมเสริมให้เราว่า “ การที่เรามีชีวิตอยู่มิใช่เพื่อตัวเรา เมื่อเรามีชีวิตต้องมีชีวิตเพื่อพระเจ้า ชีวิตเราจึงเต็มด้วยความรัก และความยินดี และเมื่อนั้นเราพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่น

Cotemplatio/ Actio (แนวทางปฏิบัติ)

- ฉันจะไปคืนดีกับพระเจ้าและพี่น้อง ด้วยการรับศีลออกบาป และหาทางคืนดีกับพี่น้อง?
- ฉันจะภาวนาให้กับคนที่ฉันไม่ชอบ และภาวนาสำหรับผู้ที่ไม่ชอบฉัน?

ประกาศ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณอาสนวิหารฯ จึงขอปรับเส้นทางการเดินรถ เป็นวันเวย์โดยรอบ อาสนวิหารฯ ยกเว้น ช่วงเวลาเร่งด่วน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30 - 17.30 น.
2. ปีนี้เป็นปีที่ถ้ำแม่พระสร้างมาครบ 50 ปี จึงเชิญชวนพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อการบูรณะให้แข็งแรง และสวยงามมากขึ้น ส่วนพี่น้องท่านใดที่มีรายชื่อญาติพี่น้องผู้ล่วงลับบริเวณถ้ำ กรุณามาแจ้งชื่อที่ห้องธุรการ เพื่อทางวัดจะได้เขียนใหม่ให้ถูกต้อง เนื่องจากตอนนี้อ่านชื่อไม่ชัด
3. เเวจัดของถวายและเก็บอุทานอาทิตย์หน้า กลุ่มกุรีซิลโล
4. กำหนดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (สชค.) รุ่นที่ 181 วันที่ 22 - 24 กันยายน 2017 ณ ศูนย์สังฆมณฑล จันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สมาชิกที่จะส่งคู่แต่งงานไปสัมมนาฯ กรุณาแจ้งได้ที่ห้องธุรการบ้านพักพระสงฆ์ หรือประธานกลุ่ม สชค.
5. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ ณ สุสานอาสนวิหารฯ จันทบุรี ในวันที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 18.15 น. สวดภาษานูวน และเวลา 19.00 น. พิธีมิสซาฯ (งดมิสซาคำวัดใหญ่)
6. ขอเชิญนักเรียนที่จะรับศีลมหาสนิทในปีนี้ได้มาเรียนบททวนคำสอน ทุกวันอาทิตย์หลังมิสซาสาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017
7. คณะกุรีซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญพี่น้องที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมชีวิตคริสตชนแห่งการรักและรับใช้ เปิดรับสมัครทั้งหญิงและชาย อบรมวันพฤหัสบดี ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 ณ อาคารสุวรรณศรี ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี สมัครได้ที่ธุรการบ้านพักพระสงฆ์ และที่สมาชิกกุรีซิลโลทุกท่าน
8. ทางวัดเปิดรับสมัครผู้อ่านพระคัมภีร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ธุรการบ้านพักพระสงฆ์
9. เชิญชวนพี่น้องที่มีความพร้อมและประสงค์จะแต่งงานในวันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ 2018) สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธุรการบ้านพักพระสงฆ์

อาทิตย์หน้า อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

ประชาสัมพันธ์ค่ายกระแสะเรียก

1. ขอเชิญเยาวชนชายตั้งแต่ชั้น ป.5 ขึ้นไป เข้าร่วมค่ายกระแสะเรียกสัมผัสชีวิตเนตร ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2017 ณ บ้านเนตรพระหฤทัย ศรีราชา สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ธุรการบ้านพักพระสงฆ์
2. คณะคามิลเลียน ขอเชิญเยาวชนชายตั้งแต่ชั้น ป.4 - ม.6 เข้าร่วมค่ายกระแสะเรียก "ค่ายกางเขนแดง" ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2017 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ธุรการบ้านพักพระสงฆ์

3. คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ขอเชิญเยาวชนหญิงตั้งแต่ชั้น ป.5 เป็นต้นไป เข้าร่วมค่ายกระแสะเรียก "รักกางเขน จันท" ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2017 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ธุรการบ้านพักพระสงฆ์และซิสเตอร์ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์ฉลองวัด

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดอัครเทวดา แหลมประคู้ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.
2. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ สังฆานุกรขอแซฟ ประธาน ต้นเจริญ , สังฆานุกรเปโตร อธิพิล หางสัด และร่วมฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 พิธีมิสซาเวลา 10.00 น. (มีรถบริการ 1 คัน ค่ารถคนละ 220 บาท รถออกเวลา 04.30 น. (ดีสี่ครึ่ง) ลงชื่อได้ที่ธุรการบ้านพักพระสงฆ์)

**พี่น้องที่เป็นสมาชิกโครงการสวดลูกประคำแสนสวย ร่วมกันสวดลูกประคำตามบทว่าพี่น้องธรรมล้ำลึกต่างๆ
ประจำวัน ในหนังสือบทภาวนาฉบับพกพา หน้า 28 - 35 ตลอดสัปดาห์นี้
“ภาวนาเพื่อพวกเราทุกคนพร้อมที่จะอภัยความผิดให้แก่เพื่อนพี่น้องเสมอ”**

กำหนดการ "วิถีชุมชนวัด"

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2017	เวลา 18.30 น.	บ้านคุณกานตนา เทพจินดา เขตจันทน์มิตร 1
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017	เวลา 18.30 น.	บ้านคุณวารุต ชัยพรรค เขตตลาด



**มิสซาประจำสัปดาห์
เดือนกันยายน 2017**

วัน/เวลา	สำหรับ
จันทร์ที่ 18	เช้า. <u>สุขสำราญคุณหญิง ประทุมราช, ครอบครัวต้นสนยุทธ</u> / เปโตร วน , อันนา เนือง , อักแนส ลำอาง , มาริอา มณฑา , ขอแซฟ นริศ พ่อแม่ปู่ย่าตาชาย และญาติพี่น้อง , มีคาแอล ซาย , มาริอา ตลับ , ขอแซฟ บัญชา , อันนา ละเอียด , ขอแซฟ มนุญ , เคลเมนต์ สักคีชัย , อันนา กนกนาล และวิญญาณในไฟชำระ คำ. จำเอก ประชुर , ฟรังซิสอัสซีซี ฉิน , มาริอา จินตฉันทกร , ขอห์นบัปติสตา แห่ง , เปาโล ชังเอียง , อักแนส ช้วน , เปโตร ช้อย , อันนา ยาน , ขอแซฟ หลี , อันนา กฤษณา , มาร์ธา กันยา , มาริอา มณฑา , อันนา พนิตา , มีคาแอล ประเสริฐ , ขวงบัปติสตา ขาง , อันนา เรียบ , สเตฟาโน ชัง , เวโรนิกา ประวิทย์ วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณในไฟชำระ

<p>อังคารที่ 19</p>	<p>เช้า. มาริอา กิม , อันนา สมใจ , เปโตร เจริญ , มาริอา เรวดี , คุณพ่อขอแซฟ วัลลก , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ็อน , อักแนส อุ่น และวิญญาณในไฟชำระ</p> <p>ค่ำ. ยาโกเบ ไซ้ , มาริอา อึ้ง , มาริอา ซ้ำ , ขออาทิม ประสิทธิ์ , มาริอา พยอม , อเล็กซิส โกวิทซ์ , อเล็กซิส ประเวช , ขออาทิม สมบุญ , เปาโล เกียว , อันนา แก้ว , มัทธีอัส บุญรอด และวิญญาณในไฟชำระ</p>
<p>พุธที่ 20</p>	<p>เช้า. <u>สุขสำราญบ้านจำหน่วยผล . คุณยุพิน - คุณธรรารักษ์ - คุณมะลิวงศ์ - คุณธนพร - คุณสุรัชย์ ชัยขวัญงาม</u> / อันนา บุญธรรม (ครบ 100 วัน) , คุณพ่อขอแซฟ วัลลก , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ็อน , อักแนส อุ่น และวิญญาณในไฟชำระ</p> <p>ค่ำ. <u>สุขสำราญครอบครัวคุณวัลลีย์ โคมินทร์</u> / คุณพ่อขอแซฟ เสียร , พระสังฆราชขอแซฟ บรรจง , คุณพ่อ เปาโล เทพศิริ , คุณพ่อขอแซฟ วินทร์ , คุณพ่อลอเรนซ์ วิโอลา , คุณพ่อขอแซฟ สีลม , คุณพ่อสตีเฟน วิจิต , คุณพ่อขอแซฟ ไพศาล , คุณพ่อขอแซฟ พยนต์ , คุณพ่อเปโตร บุญยงค์ , คุณพ่อปีสกัล ไบลอน พัทธ์ , คุณพ่อเปาโล เมธี , คุณพ่อขอแซฟ ยุทธิชัย , คุณพ่อเปาโล ประวิช และวิญญาณคุณพ่อที่ล่วงลับ-ทุกท่าน , ซิสเตอร์อันเด เปรมจิต , เปาโล สังเวียน - มาริอา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ , อักแนส สมหมาย , อันตน สุวัฒน์ , ยากอบ สันต์ , เทเรซา กิมทอง , ขอแซฟ ทิวา , ขอแซฟ พงศ์ , มาริอา บังอร , ขอแซฟ กุ้ย - อันนา ถนอม , อันนา วอน , อันนา ซาง , อันนา วิมล , เปโตร สุเทพ , ขอแซฟ อนุ , เวโรนิกา ลออ , เปาโล จุ่น , มาริอา มัคคาเลนา สมุทร , เปาโล เกียรติณรงค์ , มาริอา มัคคาเลนา ลัดดาวัลย์ , เปาโล ภาณุวัฒน์ , ขอแซฟ สล้าง , ซิสเตอร์มาริอา จูซัน , ยวงบปติสตา ยิวของ , มาริอา ชินซื่อ , มาริอา จูฮวย , นิโคลัส อมร , อันนา นาม , มาริอา เรณู , อันตน สมชาย และพ่อแม่ , ดอมินิโก ซาเวรี ปองธรรม , ขอแซฟ ยรรยง , ขอแซฟ อานนท์ , ขอแซฟ ยงยุทธ , เอลิซาเบธ ซาลี , ขอแซฟ เยื่อ , อันนา น้า , โทมัส พัก , มาริอา ซ่อนกลิ่น , ขอแซฟ เอียน , อันนา สายใจ , ลูซีอา จินตนา , ขอแซฟ จิว , มาริอา กรองทอง , เปโตร รัชพล , เปโตร กวี , อันนา หลี , วินเซนเต ท้า , อันนา โจน , อันนา บังเอิญ , เปาโล บุญเลิศ , ยวง เหลลย , อันนา ไร่ , มัทธา ชาลิต , คาทารีนา แหม่ม , ขอแซฟ สงบ , เปโตร แอน , มาริอา เสงี่ยม , มาริอา มัคคาเลนา ลำควน , อันนา สมปอง , เปโตร สงัด , ซิสเตอร์แฮมานา กา , ขอแซฟ สมพร , เปาโล สมนึก , ฟรังซิสโก สมควร , เปาโล ต่อม , มาริอา กล้วย , จูเลียนา มาลิน , ยวง จี , อันนา ซ้าง , อันนา เรียม ลูกหลาน และวิญญาณในไฟชำระ</p>
<p>พฤหัสบดี 21</p>	<p>เช้า. ลูซีอา อนงค์ (ครบ 30 วัน) , ขอแซฟ หลี , อันนา กฤษณา , เปาโล ลัก , ซีมอน ไล่สะ , อันนา ไร่ , อันนา เอี้ยว , เมเนดิกต์ คี , อันนา กิจ , อันตน หลง และวิญญาณในไฟชำระ</p> <p>ค่ำ. ลูซีอา ทวี (ครบ 100 วัน) , โซเคร์ ส่อง , สเตฟาโน ย้ง , เวโรนิกา ประวิทย์ , ซีมอน วุฒิ , มาริอา สมปอง , คุณพ่อสำรอง และญาติพี่น้อง , ขอแซฟ ชุ่น , สเตฟาโน เล้ง , อันนา แจ่ม , ขอแซฟ พัทธ์ และวิญญาณในไฟชำระ</p>

<p>ศุกร์ที่ 22</p>	<p>เช้า. คุณพ่อขอแซฟ วัลลก , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ็อน , มาริอา ฟินนา , อักแนส อุ่น ญาติพี่น้อง และวิญญาณในไฟชำระ</p> <p>ค่ำ. ลอเรนซ์ สวัสดิ์ (ครบปี) , เซซีเลีย ลมุล , อันนา ซอย , ลูซีอา หน้า , ฟรังซิสโก กรัง , ยวงบปติสตา สุรัตน์ และวิญญาณเด็กที่ไม่ได้เกิดมา , เปาโล ส่วน - อันนา อรุณ , เมเนดิกต์ หัน , มาริอา เสงี่ยม , เปโตร ไชยา , อันนา วัฒนา , เปาโล คี , เปโตร จุก , อันนา ซุย , มาริอา ล้วน , เปาโล หวน , เวโร ชัน , อันนา จันทนา , มาริอา สมใจ , ลูกา สาราญ , ลูซีอา วันเพ็ญ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณในไฟชำระ</p>
<p>เสาร์ที่ 23 มิสซาสุสาน</p>	<p>เช้า. ลูกา ลูกา , โรซา แซ่มม้วย , ฟรังซิสโก สมหวัง , ยอห์น ธาณี และวิญญาณในไฟชำระ</p> <p>ค่ำ. <u>สุขสำราญครอบครัวคุณวัลลีย์ โคมินทร์</u> / คุณพ่อขอแซฟ เสียร , พระสังฆราชขอแซฟ บรรจง , คุณพ่อ ขอแซฟ วัลลก , เปาโล ปั่น , อันนา เอี้ยว , เปาโล รัง , อันนา เอี้ยว , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ็อน , มาริอา ฟินนา , ลูซีอา สงน , เปาโล เสงี่ยม , มาริอา ประคอง , มาริอา วิภาวรรณ , อันนา วันเพ็ญ , ลูกา ทรัพย์ , เวโรนิกา สงวน , เปาโล สงวน , มาร์ธา นฤมล , มาริอา คอน , โทมัส สุวิทย์ , อักแนส อุ่น , อันนา สงัน และญาติพี่น้อง , ยวงบปติสตา ประชุม , เปโตร ปรัชญา , เวโรนิกา อุ่น , มัทธา สมาน , เปาโล เม้ง , มาริอา กิมย้ง , เปโตร ไพลิน , เปโตร โกศล , เปาโล พรเทพ และญาติพี่น้อง , ขอแซฟ ฟัง , อันนา เอี้ยว , ขอแซฟ เจดน์ , มาร์ธา แฉว , เปาโล สังเวียน - มาริอา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ , เปโตร ไร่ , เวโรนิกา เสี่ยง , ยวงบปติสตา หลอ , โรซา แซ็ด , ขอแซฟ ถัง , ขอแซฟ อำนวย , เวโรนิกา เสงี่ยม , เปโตร จตุภูมิ , เปโตร อร่าม และวิญญาณปู่ตาชาย , เปโตร สุเทพ , ขอแซฟ อนุ , เวโรนิกา ลออ , ขอแซฟ เซ็ง , มาริอา เสนอ , เซซีเลีย ลมุล , อันนา ซอย , ลูซีอา หน้า , ฟรังซิสโก กรัง , ยวงบปติสตา สุรัตน์ และวิญญาณเด็กที่ไม่ได้เกิดมา , เปาโล จุ่น , มาริอา มัคคาเลนา สมุทร , ขอแซฟ สล้าง , โรซา สะอาด , เวโรนิกา ลำไย , ขอแซฟ สุริยน , เปาโล สนม , ลูซีอา พวงพันธ์ , เปโตร สมนึก , อันนา สมศรี , เปาโล สามารถ , บริยิตตา ลี , เปโตร สอง , มาริอา ลี , เปโตร ประวัติ , เปโตร ประพันธ์ , โทมัส ประเทศ , ฟรังซิสโก วิรัช , อันนา ปราณีต , มาริอา ถนอม , ขอแซฟ ประกาศ , ยวงบปติสตา ประสงค์ , มาร์ธา ไร่ , เปโตร รัชพล , ม.บรรณา , ขอแซฟ เต็น , ลูซีอา บอง , อันนา นิตยา , ฟรังซิสโก เอี้ยว , เปาโล เจ้า , อากาธา เม่า , ยาโกเบ ไซ้ , เทเรซา คั่น , ซีมอน กิตติพงษ์ , ซิสเตอร์มาริอา จูซัน , ยวงบปติสตา ยิวของ , มาริอา ชินซื่อ , มาริอา จูฮวย , นิโคลัส อมร , อันนา นาม , มาริอา เรณู , อันตน สมชาย และพ่อแม่ , เปโตร สมศักดิ์ , ลูซีอา บังอร , มาริอา บังอร , อันนา สายใจ , ลูซีอา จินตนา , มีคาเอล ขอแซฟ ประวัติ , เปโตร ประวิช , นางสุนันท์ , อันนา เรียม , มีคาเอล ประกอบ , ลูซีอา ลำไย , ไมเคิล ประวงค์ , ขอแซฟ ประกาศ , เบกริโอ อำพัน , เมเนดิกต์ ปิยวัฒน์ (นเรศ) , นางเบ็ญจา , อันเดร เสดีเยร , อักแนส ทองคำ , ขอแซฟ จิว , มาริน่า กรองทอง และญาติพี่น้อง , ขอแซฟ ยรรยง , ขอแซฟ อานนท์ , ขอแซฟ ยงยุทธ , เอลิซาเบธ ซาลี , ขอแซฟ เยื่อ , อันนา น้า , โทมัส พัก , มาริอา ซ่อนกลิ่น , ขอแซฟ เอียน , มีคาเอล ธนุ , เปโตร อรุณ , เปาโล เพ็ช , มัทธีอัส บุญรอด , หลุยส์ มาริอา พนม , คุณสุภาพ , มาริอา จริน (ครบ 100 วัน) , มาริอา อัมพร (ครบ 100 วัน) และวิญญาณในไฟชำระ</p>